

Số: 46/BC-HĐND

Gia Lai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO
TỔNG HỢP NHỮNG NỘI DUNG CHẤT VẤN, TRẢ LỜI CHẤT VẤN VÀ
VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ HỨA TẠI KỶ HỢP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHÓA XI

I. Những nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín: Tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 03 chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và chuyên các ý kiến chất vấn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Tài nguyên và Môi trường và đã được các cơ quan, đơn vị trên trả lời tại Kỳ họp về những nội dung chất vấn.

II. Kết quả thực hiện những nội dung chất vấn và văn bản trả lời chất vấn

TT	Nội dung chất vấn	Cơ quan, đơn vị trả lời chất vấn	Kết quả thực hiện
01	Đại biểu Siu Hương chất vấn UBND tỉnh về tình trạng xâm phạm đất rừng vẫn còn đang diễn ra, một trong những nguyên nhân đó là chưa xác định rõ ràng ranh giới các loại đất trên địa bàn. - Văn bản 723/HĐND-TH ngày 08/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh	- Văn bản số 1510/SNNPTNT-KHTC ngày 09/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh. - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh - Đối với việc xác định rõ ràng, ranh giới các loại đất trên	- Văn bản số 2618/UBND-NC ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc trả lời thực hiện chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh. - UBND tỉnh đã chỉ đạo đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đóng mốc giới đang hoàn thiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 công ty TNHH MTV lâm nghiệp và 03 công ty nông nghiệp thuộc tỉnh, 04 công ty TNHH MTV cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, 08 công ty thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Đối với diện tích đất nông nghiệp dân đang sử dụng ổn định nằm trong lâm phần các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, nông nghiệp này thuộc diện trả về cho địa phương; UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sử dụng đất do cấp huyện lập, quyết định thu hồi đất tại 21/22 công ty (<i>trừ Công ty cà phê Ia Grai chưa hoàn thành Phương án</i>) giao lại cho UBND các huyện đề xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định. Có 04 công ty TNHH MTV Cao su không có phương án trả lại đất cho địa phương - Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhân dân đang sử dụng ổn định thuộc diện UBND cấp xã quản lý nay nằm ngoài diện tích quy hoạch 03 lại rừng,

